

**ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG  
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2009*

**HÃY TIẾP SỨC CHO CÁC  
NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM VIỆT NAM  
ĐÁU TRANH GIÀNH CÔNG LÝ**

Ngày 02-3-2009, Toà án tối cao Hoa Kỳ đã công bố quyết định từ chối đơn thỉnh cầu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam và các nạn nhân đề nghị xem xét lại phán quyết phi lý của các Toà cấp dưới.

Sự thực, từ những năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam khoảng 80 triệu lít hoá chất độc, trong đó phần lớn là chất độc da cam chứa gần 366 kg dioxin - một độc chất cực nguy hiểm đối với con người và môi trường - mà nhân chúng sống là nhiều thế hệ của hàng triệu nạn nhân đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang dồn mọi nỗ lực để khắc phục hậu quả này đối với các nạn nhân là người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin nhưng chưa có kết quả như mong muốn. Chính phủ Mỹ cũng đã trợ cấp hàng tỷ USD mỗi năm cho các nạn nhân của họ. Quốc hội, Chính phủ Hoa Kỳ đã có những động thái ban đầu trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. Toà án tối cao Hoa Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện công minh của luật pháp và tinh thần yêu chuộng công lý, tôn trọng nhân quyền của nhân dân Mỹ

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Vụ kiện này là tiếng nói của lương tri và quyền con người đòi đạo lý và công lý, không chỉ vì cuộc sống của các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam mà còn vì quyền lợi chính đáng của các nạn nhân chất độc da cam là cựu chiến binh Mỹ và cựu chiến binh nhiều nước khác đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam, một lần nữa kêu gọi các tổ chức quốc tế, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học, các nhà luật học, các nhà hoạt động xã hội, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới tiếp tục nói lên sự thật và có những hành động thiết thực ủng hộ vụ kiện và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam trong đấu tranh giành công lý cho đến thắng lợi./.